



# SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2016



# คำนำ

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่สี่ จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ โดยวัตถุประสงค์ยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผยอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

การประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 นี้ เป็นกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนทั้งกับธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตามที่องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนในมิติที่สามารถผนวกเข้ากับธุรกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม

ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปีนี้ มีจำนวนองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญและให้ความสนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากเดิม 106 บริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 124 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 108 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 9 บริษัท และบริษัททั่วไปที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท

ผลการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืนในปี 2559 นี้ มีบริษัทที่สามารถคงมาตรฐานการรายงานระดับยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน และต่อเนื่องมาในปีที่ 4 ทำให้ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับ AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE จำนวน 1 บริษัท มีบริษัทที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม (Excellence) จำนวน 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม (Best) จำนวน 3 บริษัท ระดับดีเด่น (Outstanding) จำนวน 23 บริษัท

และบริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) จำนวน 10 บริษัท ดังรายละเอียด  
ที่ปรากฏในเอกสารรายงานของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลฉบับนี้

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะผู้จัดงานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน  
และในนามขององค์กรร่วมจัดทั้งสามแห่ง ขอขอบพระคุณทุกๆ บริษัทที่ได้ร่วมจัดส่ง  
รายงานความยั่งยืนในโครงการ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน  
รางวัลทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการร่วมพิจารณารางวัลจนทำให้โครงการประกาศ  
รายงานความยั่งยืนครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในปี  
และหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทสามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ  
รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สถาบันไทยพัฒนา

# คณะกรรมการ



**คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย**

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาตลาดทุน



**ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล**

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด



**ผศ.ดร. สมพร กมลศิริทิชัยพร**

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์**

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



**รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตรระรุจิ**

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

# หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน  
ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่มีน้ำหนักคะแนนต่างกัน ดังนี้

## ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน ประกอบด้วย

- สารตกภาพ
- ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
- กลยุทธ์
- บริบทขององค์กร

## ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงาน ประกอบด้วย

- กระบวนการจัดการ
- ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
- การกำกับดูแล
- ผลการดำเนินงาน
- การสอบทาน

## ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ของรายงาน ประกอบด้วย

- การนำเสนอ
- ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
- โครงสร้างรายงาน

บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน  
“AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE”



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เอสซีจีได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 ปี จนได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก เอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ เอสซีจีเคมีคอลส์ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัททั่วภูมิภาคอาเซียน



ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ส่งผลให้เอสซีจีได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลรายงานความยั่งยืน เอสซีจีได้รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) 3 ปีติดต่อกัน และต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 นี้ เอสซีจีได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับ AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE ต่อการที่บริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนา และการรักษาคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานได้อย่างครอบคลุม น่าเชื่อถือ ทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

รายงานความยั่งยืนของ เอสซีจี ในแต่ละประเด็น จะมีการระบุเป้าหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนา การดำเนินงานที่ชัดเจนมากกว่ารายงานฉบับอื่น เช่น การระบุการพิจารณาและการอธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเล่มรายงาน การวิเคราะห์ และจัดทำตารางระดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย (SCG Materiality Matrix) ที่นำไปสู่การบริหารจัดการในประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ อีกทั้งในรายงานมีการเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่อธิบายถึงกระบวนการและรายละเอียดการปรึกษาหารือ ตลอดจนการแสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน

ในส่วนของความโดดเด่นของการรายงานที่แตกต่างจากรายงานฉบับอื่น เอสซีจี มีการระบุรายละเอียดนโยบายด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ด้านบรรษัทภิบาล และการแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของเอสซีจี ตลอดจนการรายงานในประเด็นด้านความยั่งยืน การชี้ให้เห็นถึงหลักฐานการบริหารในภาพรวมที่เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร การระบุเป้าหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนา และรายละเอียดการดำเนินงานในประเด็นนั้นๆ อย่างชัดเจน และครอบคลุม

ในด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน เอสซีจี มีการเปิดเผยถึงกรณำแนวทางหรือมาตรฐานที่นำมาใช้ไว้ในรายงาน การอ้างอิงตามกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการรายงานสากลตามกรอบ GRI (Global Reporting Initiative) ฉบับ G4 เกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Assessment Criteria) ของ Dow Jones และข้อมูลความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) รวมทั้งการนำเสนอโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลที่ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่สำคัญ ตลอดจนการระบุรายนามกรรมการที่รับผิดชอบในโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่ชัดเจนกว่ารายงานฉบับอื่น

นอกจากนี้ เอสซีจี ยังมีการรายงานถึงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการให้รายละเอียดถึงการนำแนวคิดการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ มาใช้วิเคราะห์การบริหารจัดการทรัพยากร มีการอธิบายถึงการจัดการ ตลอดจนการวัดและสรุปผลได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการระบุข้อมูลการให้ความเชื่อมั่นหรือการรับรองจากหน่วยงานภายนอกไว้ในเล่มรายงานอย่างชัดเจน

เอสซีจี ยังมีความโดดเด่นด้วยการนำเสนอถึงแผนกลยุทธ์ SCG CSR Strategy ด้วยการกำหนดทิศทางของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย โดยจัดกลุ่มโครงการหรือกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โครงการต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Leadership) โครงการสนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Advance) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Engagement) และโครงการช่วยเหลือสังคมทั่วไป (Commitment) ซึ่งจะช่วยให้สนองต่อความต้องการด้านการดูแลสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสื่อสารและการนำเสนอรายงาน จะเห็นได้ชัดเจนว่า เอสซีจี มีการเสนอเนื้อหาที่มีความครอบคลุม อ่านง่าย มีการวางผังและรูปแบบที่เหมาะสม มีตัวอย่าง การใช้รูปภาพ และภาพประกอบเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม มีรูปแบบการนำเสนอที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง มีช่องทางการสื่อสารและการรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม รวมถึงในรายงานบทสรุปของผู้บริหาร มีการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความคืบหน้าในการดำเนินงานในปัจจุบัน ตลอดจนความมุ่งมั่นของเอสซีจีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

## บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ยอดเยี่ยม”



### บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



ไทยออยล์ เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่มีผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Group Leader) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง รวมถึงรางวัลในระดับผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Industry Leader) และระดับเหรียญทอง (Gold Class) จากการประเมินของ Dow Jones

ไทยออยล์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) จากการนำเสนอข้อมูลในรายงานที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผย มีความน่าเชื่อถือ และสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ไทยออยล์ได้ผนวกการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ส่งผลให้สามารถเปิดเผยข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ภายใต้กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นเลิศ กลยุทธ์ด้านการเติบโต กลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและความยั่งยืนที่มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ไทยออยล์ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความโดดเด่นและเป็นระบบ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นต้น

ในด้านความน่าเชื่อถือของรายงาน ไทยออยล์ดำเนินการจัดทำรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางการรายงานสากลตามกรอบ GRI ฉบับ G4 และเกณฑ์การจัดอันดับองค์กรด้านความยั่งยืนของ Dow Jones มีกระบวนการจัดทำรายงานที่เป็นระบบ รวมทั้งมีการทวนสอบจากผู้บริหาร และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมินสาระสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานที่สำคัญ เป็นต้น

ในด้านการสื่อสารและการนำเสนอ ไทยออยล์ สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมและมีบทสรุปผู้บริหารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ตลอดจนมีการนำเสนอภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย อันนำไปสู่การสื่อสารถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้เข้าใจถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มากขึ้น



## บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม”



### บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ที่มุ่งมั่นการเป็นครัวโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนปรัชญาสามประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ในปี 2558 ซีพีเอฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หมวดผลิตภัณฑ์อาหาร

ซีพีเอฟ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม (Best) จากรายงานความยั่งยืนที่มีการเปิดเผยข้อมูลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในอนาคต สำหรับประเด็นที่มีสาระสำคัญขององค์กร รวมทั้งยังมีการคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายใน ส่งผลให้รายงานฉบับนี้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผย

ในด้านความน่าเชื่อถือของรายงาน ซีพีเอฟ มีการระบุและนำเสนอกระบวนการจัดทำรายงานที่มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับแนวทางการรายงานสากลตามกรอบ GRI ฉบับ G4 รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้บริหารภายในองค์กร และการประเมินความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก

ในด้านการสื่อสารและการนำเสนอ ซีพีเอฟ สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผนผังการดำเนินงานหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร รวมทั้งการนำเสนอบทสัมภาษณ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนต่างๆ เป็นต้น

## บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม”



### บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำชั้นนำของคนไทย ที่มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการนำทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักธรรมาภิบาล และหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้เป็นหลักการบริหารด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

บจก. บางจากปิโตรเลียม ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม (Best) จากรายงานที่มีการระบุและนำเสนอข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไว้กับหลักการบริหาร และกลยุทธ์หลักขององค์กร ได้อย่างโดดเด่นกว่ารายงานฉบับอื่น

ในรายงานของบางจากปิโตรเลียม มีความโดดเด่นในเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำและพัฒนาบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost Accounting) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานด้านความยั่งยืน และสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในด้านความน่าเชื่อถือของรายงาน บางจากปิโตรเลียม ได้ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้รับการยืนยันความถูกต้องในการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Mapping) กับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามกรอบ GRI เป็นเล่มแรกอีกด้วย

ในด้านการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูล บางจากปิโตรเลียม ใช้ภาษาที่อ่านง่าย กระชับได้ใจความ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบของกราฟิกได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาของรายงาน ส่งผลให้รายงานมีความน่าสนใจ และผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของบางจากปิโตรเลียม ต่อความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

## บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม”

สมาคมความยั่งยืน (Sustainable Association of Thailand)



พลังงานไทย  
ความภาคภูมิใจของคนไทย



### บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตและแปรรูปพลังงานสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ฯลฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ปตท. มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล มีการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยในการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในปีนี้ ปตท. ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ

ปตท. ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม (Best) จากการเปิดเผยข้อมูลประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอบเขตผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการอธิบายถึงกระบวนการในการคัดเลือกประเด็น การระบุผลกระทบหลัก ตัวบ่งชี้การดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ในรายงานของ ปตท. ได้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เติบโตที่ยั่งยืน การมุ่งสู่องค์กรเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเปิดเผยเป้าหมายและผลการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์หลัก ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายในปีต่อไป ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 2 ด้าน คือ การสร้างความภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วม และการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการเปิดเผยเนื้อหาการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การกำหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การทวนสอบความสอดคล้องต่อการนำไปปฏิบัติ รวมถึงผลลัพธ์การนำไปปฏิบัติ เป็นต้น

ในการนำเสนอการดำเนินงาน ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผู้ค้า มีการประกาศใช้นโยบายการจัดการหาและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. การใช้หลักเกณฑ์และเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงของผู้ค้าและผู้รับเหมาที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านความยั่งยืน สำหรับใช้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ในด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน ปตท. มีการรวบรวมประเด็นความยั่งยืนโดยอ้างอิงตามกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานสากลที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNG) แนวการเปิดเผยรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนการให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานจากหน่วยงานภายนอก

ในด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน ปตท. มีการจัดวางรูปแบบและขนาดของเนื้อหารายงานที่ชัดเจน มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้กราฟิก ตาราง และภาพประกอบที่สร้างสรรค์ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านการพัฒนาความยั่งยืน

# บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ดีเด่น



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



การไฟฟ้านครหลวง



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด



บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)



บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

# บริษัทที่ได้รับรางวัล Recognition



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
Global Power Synergy Public Company Limited  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  
จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท พวกษา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน)



บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

# ความคิดเห็นประกอบการพิจารณา

รายงานความยั่งยืน เป็นรายงานที่เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจที่มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร ซึ่งโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) พบว่า มีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเด่น (Outstanding) จำนวน 23 บริษัท จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 124 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีการนำเสนอรายงานความยั่งยืน ที่มีความหลากหลาย และมีความโดดเด่นในมิติที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน ดังนี้

## กลุ่มธุรกิจการเงิน

รายงานความยั่งยืนของ **ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)** มีความโดดเด่นในเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานอย่างเข้าใจได้ง่าย มีการคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต **ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)** มีความโดดเด่นด้านการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างกระชับได้ใจความ **ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)** สามารถสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ แนวทางการจัดทำรายงาน และกรอบการรายงานที่ชี้ให้เห็นถึงขอบเขตการรายงานและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย **ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** มีความโดดเด่นในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งเป้าหมายในอนาคตของแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการสร้างเครือข่ายจิตอาสา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

## กลุ่มทรัพยากร

รายงานความยั่งยืนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม โครงการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ การไฟฟ้านครหลวง มีการเปิดเผยการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีการนำเสนอบทสัมภาษณ์เรื่องความยั่งยืนจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน โดยใช้แผนผังรูปภาพที่ช่วยทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สามารถเปิดเผยข้อมูลแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลกระทบของราคาถ่านหินที่มีการปรับตัว มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมธุรกิจที่ดำเนินการในต่างประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลือกใช้การเขียนแบบรวมเล่มกับรายงานประจำปี ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานทุกมิติภายในรายงานฉบับเดียว บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีการนำเสนอเป็นแผนภาพ หรือกราฟที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนและการบริหารความ



เสียงที่มีความสมบูรณ์ ใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นด้านการเปิดเผยความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตของรายได้ มีผลการดำเนินงานดีระดับชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมี และการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

### **กลุ่มบริการ**

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีความกะทัดรัด และคงความสมบูรณ์ของเนื้อหาการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการเปิดเผยแนวทางและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งการเปิดเผยข้อพิพาทขององค์กรอย่างสมดุรรอบด้าน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีการเปิดเผยข้อมูลกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลลัพธ์การดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างโดดเด่น มีการนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผ่านรูปภาพ หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล แนวทางและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่มีความครอบคลุมกิจกรรมหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะการให้บริการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และการคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

### **กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง**

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีการเปิดเผยวิถึองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีรูปแบบการนำเสนอที่มีความเหมาะสม และง่ายต่อการทำความเข้าใจ

## กลุ่มเทคโนโลยี

รายงานความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นด้านภาษาที่ใช้สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและมีความเป็นกันเองกับผู้มีส่วนได้เสีย มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการเปิดเผยแนวทางและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรกำหนดได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

## กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

รายงานความยั่งยืนของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นด้านการระบุประเด็นที่มีสาระสำคัญและขอบเขตการจัดทำรายงานครอบคลุมธุรกิจในเรื่องที่มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจำหน่ายที่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ มีการนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถเปิดเผยข้อมูลแนวทางและผลการดำเนินงานตามประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมครอบครัวต้นแบบ องค์กรชุมชนและเครือข่ายการพัฒนา บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการจัดทำรายงานที่เปิดเผยแนวทางการดำเนินด้านความยั่งยืนที่มีความครอบคลุมประเด็นที่มีสาระสำคัญได้ครบถ้วน และมีการเปิดเผยพันธสัญญาที่องค์กรต้องการจะบรรลุในอนาคต

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีนี้ มีองค์กรที่ได้รับรางวัล Recognition จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับรางวัลนี้

สำหรับภาพรวมในการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2559 นี้ มีการยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในการรายงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสามารถเปิดเผยการรายงานที่เป็นไปตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งมีพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนมีการกำหนดประเด็นการต่อต้านทุจริตเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดในการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้วยการจัดทำรายงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สู่การเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ในระดับสากล

# องค์กรร่วมจัด



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีภารกิจหลักในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ



สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นองค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมและได้รับทราบถึงขั้นตอนการออกหรือปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มาตรฐานบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน



CSR Club ก่อตั้งโดยบริษัทจดทะเบียน 27 แห่งจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียน และได้เข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN CSR NETWORK เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจในเรื่อง CSR ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน



สถาบันไทยพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการและการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้รับการรับรองจาก Global Reporting Initiative ให้เป็น Certified Training Partner และ Data Partner ของ GRI ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI